

Số: 3620 /KH-UBND

Điện Biên, ngày 11 tháng 12 năm 2017

KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 39/CT-TTg ngày 24/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về chống người thi hành công vụ

Thực hiện Chỉ thị số 39/CT-TTg ngày 24/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về chống người thi hành công vụ, UBND tỉnh Điện Biên ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về chống người thi hành công vụ trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Quán triệt, phổ biến sâu rộng đến cán bộ công chức, viên chức, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn tỉnh nội dung Chỉ thị 39/CT-TTg ngày 24/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về chống người thi hành công vụ; phát huy sự lãnh đạo và vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước của chính quyền các cấp; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị đối với công tác bảo đảm ANTT và thực thi pháp luật; tạo chuyển biến mạnh mẽ về ý thức, trách nhiệm của mọi người dân trong việc chấp hành pháp luật, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nêu cao tinh thần thượng tôn pháp luật.

2. Nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng thi hành công vụ, trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang trong khi thi hành nhiệm vụ, nhằm hạn chế tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật về chống người thi hành công vụ.

3. Triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, chủ động phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về chống người thi hành công vụ; xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ, việc liên quan đến tội phạm và vi phạm pháp luật về chống người thi hành công vụ, góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh,

II. NỘI DUNG

1. Tiếp tục quán triệt và thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 22/6/2015 của Bộ Chính trị và Quyết định số 492/QĐ-TTg ngày 28/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 46-

CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới; Nghị định số 208/2013/NĐ-CP ngày 17/12/2013 của Chính phủ quy định các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý hành vi chống người thi hành công vụ; Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

2. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến cho nhân dân trên địa bàn tỉnh các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đối với hành vi chống người thi hành công vụ; quyền, nghĩa vụ của công dân và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các lực lượng thực thi công vụ, qua đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm, nghĩa vụ của người dân trong việc tuân thủ, giám sát, ủng hộ, giúp đỡ các lực lượng thi hành công vụ hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đẩy mạnh công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của toàn dân tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm, lên án và đấu tranh mạnh mẽ với các hành vi chống người thi hành công vụ; bảo đảm pháp luật được thực thi nghiêm minh, đồng thời bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của người dân và lực lượng thi hành công vụ.

3. Làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, nhận thức về pháp luật, quyền hạn, phẩm chất đạo đức, trách nhiệm nghề nghiệp, lễ tiết, tác phong và văn hóa công vụ của cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, chiến lực lượng vũ trang; tăng cường tập huấn, bồi dưỡng, rèn luyện phương pháp vận động, thuyết phục, đối thoại với quần chúng; ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ, phương tiện nghiệp vụ, phòng vệ, xử lý tình huống... cho các lực lượng trực tiếp thi hành công vụ.

Thường xuyên phổ biến, quán triệt về tình hình, yêu cầu nhiệm vụ phòng, chống tội phạm nói chung và tội phạm, vi phạm pháp luật về chống người thi hành công vụ nói riêng nhằm nâng cao nhận thức cho người thực thi công vụ, đưa công tác này trở thành nhiệm vụ thường xuyên, trọng tâm của các cơ quan, đơn vị; tăng cường quản lý chặt chẽ cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ, chiến lực lượng vũ trang và siết chặt kỷ cương, kỷ luật công vụ.

4. Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ các nội quy, quy chế, quy trình, phương án, kế hoạch công tác đối với từng lĩnh vực, địa bàn, đối tượng cụ thể. Trong đó, phải chú ý xác định rõ trách nhiệm của cơ quan, cán bộ thực thi công vụ; có cơ chế kiểm tra, giám sát, chỉ huy, chỉ đạo, phối hợp và điều kiện đảm bảo thi hành công vụ, đồng thời dự kiến đầy đủ các tình huống có thể xảy ra để chủ động đề ra các biện pháp giải quyết hiệu quả. Quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, người thi hành công vụ phải luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, tránh tư tưởng chủ quan.

5. Tăng cường công tác nắm tình hình trong nhân dân để kịp thời phát hiện, giải quyết triệt để những vụ việc khiếu kiện đông người, kéo dài, những nguyên nhân, điều kiện có thể phát sinh tội phạm, vi phạm pháp luật về chống người thi hành công vụ như: Thực hiện các chính sách xã hội có liên quan đến người dân không công bằng, thiếu công khai, minh bạch...

Tập trung thanh tra, kiểm tra, giám sát quá trình thực thi công vụ để kịp thời phát hiện và có biện pháp giải quyết, khắc phục ngay những hạn chế, bất cập trong công tác quản lý Nhà nước nhằm phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi chống người thi hành công vụ.

6. Chủ động phát hiện, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, tiêu cực, gây phiền hà, sách nhiễu người dân, các vi phạm về tác phong, thái độ ứng xử trong khi thi hành công vụ; xem xét xử lý trách nhiệm liên đới của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng những điển hình tiên tiến về tinh thần, thái độ phục vụ của người thi hành công vụ.

7. Tập trung điều tra, truy tố, xét xử các vụ án chống người thi hành công vụ xảy ra; chấp hành nghiêm chỉnh quy định của pháp luật, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm; tổ chức xét xử lưu động một số vụ án về chống người thi hành công vụ để răn đe, phòng ngừa tội phạm và tuyên truyền, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân. Thực hiện nghiêm túc việc thông báo về địa phương nơi cư trú hoặc cơ quan, tổ chức nơi người có hành vi chống người thi hành công vụ học tập, làm việc để có biện pháp phòng ngừa, quản lý, giáo dục.

8. Rà soát, bổ sung, hoàn thiện các nội quy, quy chế, quy trình, kế hoạch công tác, quy định rõ phạm vi trách nhiệm, cơ chế phối hợp, điều kiện đảm bảo trong thực thi nhiệm vụ, nhất là về những cơ chế chính sách pháp luật còn bất cập, hạn chế, yếu kém trong công tác quản lý Nhà nước.

Bảo đảm chế độ chính sách phù hợp cho các lực lượng thực thi công vụ; quan tâm đầu tư phương tiện, trang thiết bị nghiệp vụ và các điều kiện khác để phục vụ công tác thi hành công vụ, tuyên truyền phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về chống người thi hành công vụ.

III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Công an tỉnh

Chủ trì, tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật nói chung, tội phạm chống người thi hành công vụ nói riêng trên địa bàn tỉnh.

Triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về ANTT; kịp thời phối hợp giải quyết các yêu cầu, kiến nghị liên quan đến quyền, lợi ích chính đáng của tổ chức và công dân theo đúng quy định của pháp luật; tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp giải quyết kịp thời, triệt để các vụ, việc phức tạp ngay từ đầu, từ cơ sở, không để trở thành "điểm

nóng", kéo dài, gây bức xúc trong nhân dân dẫn đến phát sinh tội phạm và vi phạm pháp luật về chống người thi hành công vụ.

Chủ động nắm tình hình, triển khai lực lượng kịp thời xử lý các vụ việc chống người thi hành công vụ; điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm minh, kịp thời, triệt để theo quy định của pháp luật các vụ án chống người thi hành công vụ đã xảy ra, không để kéo dài, đảm bảo tất cả các hành vi chống người thi hành công vụ đều được điều tra, xử lý; đồng thời, thường xuyên tổ chức sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm các vụ án, vụ việc chống người thi hành công vụ.

Thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao tinh thần, trách nhiệm, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phương pháp vận động, thuyết phục, đối thoại với nhân dân cho cán bộ, chiến sỹ, nhất là số cán bộ, chiến sỹ làm nhiệm vụ trực tiếp tiếp xúc với nhân dân; thường xuyên thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót và sai phạm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, tích cực vận động nhân dân tham gia phát hiện, tố giác tội phạm, hỗ trợ, giúp đỡ các lực lượng chức năng tham gia phòng, chống tội phạm. Phối hợp các sở, ban, ngành liên quan rà soát, bổ sung các quy chế, kế hoạch phối hợp về công tác bảo đảm an ninh trật tự, trong đó phải quy định rõ phạm vi trách nhiệm, cơ chế phối hợp, điều kiện bảo đảm thực thi nhiệm vụ.

2. Sở Thông tin và Truyền thông

Chỉ đạo các cơ quan thông tin, truyền thông trên địa bàn tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và chế tài xử lý đối với hành vi chống người thi hành công vụ; quyền, nghĩa vụ của công dân trong việc chấp hành các quy định của pháp luật; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các lực lượng thi hành công vụ; các quy định về chấp hành và thực thi pháp luật trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, qua đó góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm, nghĩa vụ của người dân trong việc tuân thủ, giám sát, ủng hộ, giúp đỡ các lực lượng thi hành công vụ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong quá trình thông tin, tuyên truyền phải bảo đảm trung thực, khách quan, phản ánh đúng bản chất sự việc, không để các thế lực thù địch, đối tượng xấu lợi dụng kích động, gây phức tạp về an ninh trật tự.

3. Sở Tư Pháp

Thực hiện hiệu quả nhiệm vụ cơ quan thường trực Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật của tỉnh, phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật về tội phạm và hành vi chống người thi hành công vụ.

Chủ trì, phối hợp Công an tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung những bất cập, hạn chế về pháp luật liên quan đến hoạt động thi hành công vụ và phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về chống người thi hành công vụ; đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra, bảo đảm quyền, nghĩa vụ công dân, bảo vệ người thi hành công vụ, nêu cao kỷ cương, kỷ luật và tính nghiêm minh của pháp luật.

4. Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh

Chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, bảo đảm nghiêm minh, không để lọt tội phạm; thống nhất lựa chọn đưa ra xét xử lưu động một số vụ án điển về chống người thi hành công vụ nhằm răn đe, giáo dục phòng ngừa chung; nâng cao năng lực, trình độ cho đội ngũ cán bộ kiểm sát viên, thẩm phán cấp tỉnh, cấp huyện.

5. Mặt trận Tổ quốc tỉnh

Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức thành viên tích cực phối hợp Công an tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân; phối hợp giám sát hoạt động của người thi hành công vụ, bảo đảm thực hiện tốt các quy định của pháp luật trong phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật về chống người thi hành công vụ.

6. Các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về quyền và nghĩa vụ của công dân; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các lực lượng thực thi pháp luật nhằm nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, công nhân viên chức, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang và quần chúng nhân dân trên địa bàn; phối hợp quản lý giáo dục người có hành vi chống người thi hành công vụ, phòng ngừa tái phạm.

Xây dựng và tổ chức thực hiện nghiêm các quy trình, quy chế, kế hoạch công tác cụ thể đối với từng lĩnh vực, địa bàn, đối tượng; dự kiến các tình huống có thể xảy ra và đề ra biện pháp, cách thức giải quyết. Thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh việc thực thi nhiệm vụ và chấp hành pháp luật, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật của người thi hành công vụ; chỉ đạo lực lượng tham gia phối hợp, hỗ trợ các cơ quan, lực lượng chức năng trong công tác phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý hành vi chống người thi hành công vụ.

Tăng cường thanh, kiểm tra, phát hiện các trường hợp cán bộ, công chức, viên chức ?? trên địa bàn có hành vi tham nhũng, tiêu cực, gây phiền hà, sách nhiễu người dân, các vi phạm về tác phong, thái độ ứng xử trong khi thi hành công vụ; kịp thời kiến nghị, phản ánh và phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền để có biện pháp xử lý, chấn chỉnh, không để kéo dài gây bức xúc trong nhân dân.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ, địa bàn, lĩnh vực quản lý chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung Kế hoạch này và báo cáo kết quả thực hiện về Công an tỉnh vào ngày 15/12 hàng năm.

2. Giao Công an tỉnh theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai, thực hiện công tác phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý hành vi chống người thi hành

công vụ; đồng thời tổng hợp và xây dựng báo cáo chung gửi về UBND tỉnh và Bộ Công an trước ngày 30/12 hàng năm.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 39/CT-TTg ngày 24/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về chống người thi hành công vụ trên địa bàn tỉnh. Yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- TT: Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh;
- Lãnh đạo UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, NC.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Mùa A Sơn